

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 19 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 19 năm 2017.

1. Hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020/ Lê Thị Thùy Vân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 2 – 9

Tóm tắt: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, với nhiều biến động. Cùng với sự phát triển của thị trường, thể chế thị trường chứng khoán cũng từng bước được hoàn thiện về các mặt như thể chế xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, thể chế về sản phẩm trên thị trường, thể chế về tổ chức kinh doanh chứng khoán trên thị trường, và thể chế về hệ thống giám sát giao dịch. Nhờ đó, trong 20 năm qua, thị trường chứng khoán đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, sản phẩm phát triển đa dạng, cơ chế quản lý, giám sát ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra cần được chú trọng trong quá trình phát triển TTCK như: TTCK phát triển thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường quốc tế, quy mô còn nhỏ so với các nước trong khu vực trong khi sản phẩm trên thị trường chưa đa dạng, chưa có nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp; đặc biệt khung khổ pháp lý vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết phân tích quá trình hoàn thiện thể chế TTCK Việt Nam, đánh giá những tác động tích cực và nhận diện một số vấn đề đặt ra đối với TTCK. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện thể chế và phát triển bền vững TTCK Việt Nam đến năm 2020.

Từ khóa: Thể chế; Thị trường chứng khoán; Khung khổ pháp lý

2. Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC/ Nguyễn Mạnh Hùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 10 – 14

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC” do TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam làm chủ nhiệm.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Nợ xấu; VAMC

3. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam/ Phan Thị Thu Hà, Ngô Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Yến, Vũ Bá Quang, Lê Trọng Nghĩa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 15 – 18

Tóm tắt: Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, tuy rằng vẫn còn rất non trẻ so với thế giới, tuy nhiên, cả hệ thống đang trên đà phát triển và dần hội nhập, bắt kịp với toàn cầu, đi kèm với đó là những tiềm ẩn về các rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản cũng sẽ gia tăng. Bài nghiên cứu đã giới thiệu và nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro thanh khoản, từ đó suy ra những dấu hiệu phá sản NHTM. Trên cơ sở đó, cùng với thực trạng, những khó khăn thách thức mà các NHTM đang đối mặt, nhóm tác giả đã đưa những khuyến nghị thực tế để quản lý thanh khoản của các NHTM trong lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Rủi ro thanh khoản; Thanh khoản

4. Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện/ Viên Thế Giang, Nguyễn Trung Kiên// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 19 – 24

Tóm tắt: Quá trình vận hành thị trường ngân hàng theo định hướng thị trường đặt ra đòi hỏi các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với định hướng thị trường. Các NHTMCP ở Việt Nam hiện nay đều là các NHTMCP đại chúng, đa phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì việc tuân thủ, thực thi tốt pháp luật về quản trị NHTMCP càng quan trọng hơn, bởi lẽ, việc thực thi tốt pháp luật về quản trị NHTMCP sẽ góp phần minh bạch hóa hoạt động của các ngân hàng này, phân định rõ ràng trách nhiệm của người quản lý, điều hành NHTMCP, kiểm soát có hiệu quả các hành vi lạm dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ khuôn khổ pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản trị NHTMCP, nhận diện những bất cập, hạn chế trong pháp luật về quản trị NHTMCP, từ đó đưa ra các định hướng cơ bản góp phần hoàn thiện pháp luật quản trị NHTMCP trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Pháp luật; Quản trị; Ngân hàng thương mại cổ phần

5. Phát triển dịch vụ thanh toán ngân hàng trong giai đoạn phát triển công nghệ hiện nay/ Nguyễn Thị Trúc Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 25 – 29

Tóm tắt: Dịch vụ thanh toán trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay không thể thiếu được sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp thương mại điện tử, doanh nghiệp bán lẻ, các nhà khởi nghiệp cũng với đó là sự chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực bán lẻ đa kênh. Công nghệ blockchain, thương mại điện tử, chuyển khoản thanh toán quốc tế, giao dịch thương mại qua thiết bị di động và mạng xã hội. Xu hướng và yêu cầu trên đang thu hút sự quan tâm lớn của các Ngân hàng thương mại (NHTM) cung ứng dịch vụ thanh toán, các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, các nhà bán lẻ, kể cả hàng hóa và dịch vụ, cũng như các doanh nghiệp khác có liên quan, ở phạm vi toàn cầu cũng như ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ.

Từ khóa: Dịch vụ thanh toán; Công nghệ thông tin; Ngân hàng thương mại

6. Bàn về xu hướng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng và những chuyển động ban đầu ở Việt Nam/ Đặng Công Thức// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 30 – 35

Tóm tắt: Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ diễn ra ở một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một khu vực địa lý,... mà đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, với việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ và giao dịch tài chính. Cũng chính vì vậy, thuật ngữ Fintech được nhắc đến thường xuyên hơn, được đề cập ở phạm vi rộng lớn hơn.

Từ khóa: Fintech; Tài chính; Ngân hàng thương mại

7. Một số vấn đề pháp lý về giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng/ Ngô Thái Phụng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 36 – 39

Tóm tắt: Việc giữ bí mật thông tin ngày càng được đề cao trong các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Bảo mật thông tin khách hàng là vấn đề quan trọng quyết định sự phát triển của hoạt động ngân hàng. Việc giữ bí mật thông tin khách hàng và quy định pháp lý chặt chẽ, đầy đủ về cung cấp thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng là điều vô cùng cần thiết. Phạm vi bài viết này sẽ đề cập đến một số vấn đề pháp lý về giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: Bảo mật thông tin khách hàng; Thông tin khách hàng; Hoạt động ngân hàng

8. Nguồn vốn hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp: Kinh nghiệm từ Singapore, Thái Lan và một số khuyến nghị/ Nguyễn Trọng Tài// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2017 .- Tr. 50 – 55

Tóm tắt: Hoạt động khởi nghiệp được các nước chú ý phát triển bởi nó đem lại tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Nhưng để hoạt động khởi nghiệp được diễn ra thuận lợi thì vấn đề quan trọng là vốn đầu tư và do vậy các nước đều chú trọng hỗ trợ vốn cho các hoạt động khởi nghiệp. Ở Việt Nam, các hoạt động khởi nghiệp những năm qua cũng đã có sự phát triển khá sôi động với hàng loạt các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp được hình thành và đang đóng vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Bài viết sẽ tập trung đề cập kinh nghiệm từ Singapore và Thái Lan trong việc hỗ trợ vốn cho hoạt động khởi nghiệp những năm trước đây, từ đó đặt ra một số vấn đề mà Việt Nam cần quan tâm trong thời gian tới.

Từ khóa: Khởi nghiệp; Kinh nghiệm khởi nghiệp; Singapore; Thái Lan